

Số: /BC-UBND

Chợ Đồn, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9,
HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026**

Căn cứ Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 14/6/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX. Ngày 15/6/2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Văn bản số 1412/UBND-VP về việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX.

Sau khi tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện như sau:

1. Tổng số ý kiến, kiến nghị trước kỳ họp thứ 9 chuyển đến UBND huyện là: 27 ý kiến.

2. Kết quả thực hiện:

- Số ý kiến, kiến nghị có văn bản trả lời là: 24/27 ý kiến đạt 88,9%

- Số ý kiến, kiến nghị chưa có văn bản trả lời: 03/27 chiếm 11,1% ý kiến.

(Gửi kèm phụ lục 1, 2 theo báo cáo này).

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 9, HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

Gửi bản giấy:

- Các đơn vị chưa sử dụng HSCV;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 9;

Gửi bản điện tử:

- TT HĐND huyện (B/cáo);
- ĐB HĐND huyện;
- ĐB dự kỳ họp;
- LĐ UBND huyện;
- LĐ Văn phòng;
- Các phòng chuyên môn huyện;
- Cổng TT điện tử huyện (đ/tải);
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Triệu Huy Chung

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỬ TRI
(Gửi kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 7 năm 2023 của UBND huyện Chợ Đồn)

TT	Nội dung ý kiến, kiến nghị	Kết quả trả lời	Đơn vị trả lời
1	<p>Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp hỗ trợ UBND thị trấn giải quyết dứt điểm các ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh (các ý kiến trước kỳ họp thứ 9 của Tổ Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại thị trấn Bằng Lũng) (Ý kiến Tổ đại biểu số 1).</p>	<p>Việc tiếp nhận, trả lời giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri không chỉ trước kỳ họp thứ 9 mà tại các kỳ họp trước đó cũng đã được UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện. Qua báo cáo tổng hợp giải quyết các ý kiến cử tri tại các kỳ họp trước đó cơ bản là các ý kiến kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và đã được cơ quan, đơn vị trả lời đầy đủ, kịp thời, tập trung vào những vấn đề trọng tâm mà cử tri quan tâm, kiến nghị.</p> <p>Tuy nhiên, đối với một số ý kiến kiến nghị liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, các công trình phúc lợi,... là những kiến nghị phản ánh liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; bên cạnh đó, phải có nguồn lực, lộ trình thời gian cụ thể và theo khả năng cân đối ngân sách của địa phương mới có thể giải quyết được dứt điểm. UBND huyện tiếp thu ý kiến, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung cử tri quan tâm theo thẩm quyền; đặc biệt đối với các ý kiến liên quan đến đầu tư xây dựng các công trình XDCCB sẽ xem xét sắp xếp trong giai đoạn</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện trả lời tại Văn bản số 1586/UBND-VP ngày 30/6/2023</p>

		tiếp theo theo thứ tự ưu tiên, cấp bách để đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Đồng thời, UBND huyện tiếp tục kiến nghị với tỉnh, TW những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét xử lý dứt điểm nguyện vọng của cử tri.	
2	Đề nghị lãnh đạo UBND huyện quyết liệt hơn trong chỉ đạo thực các chỉ tiêu KT-XH, QP-AN nhất là giải ngân đầu tư công và các Chương trình Mục tiêu quốc gia (<i>Ý kiến cử tri Nông Văn Mạn – thôn Nà Dầu, xã Đồng Lạc</i>).	<p>Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện luôn được quan tâm thực hiện đảm bảo theo Quy chế làm việc và các quy định có liên quan; ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và dự toán năm; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực; định kỳ hàng tuần, tháng họp giao ban Lãnh đạo UBND huyện để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; định kỳ tổ chức giao ban Quý, sơ kết 6, 9 tháng và tổng kết năm nhằm kịp thời đánh giá, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội qua các năm đều đạt khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; đời sống Nhân dân ngày một nâng lên.</p> <p>Đối với công tác giải ngân đầu tư công và các Chương trình Mục tiêu quốc gia: UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư tập trung triển khai ngay từ đầu năm; thực hiện ký cam kết giải ngân, định kỳ hàng tháng họp đôn đốc giải ngân; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư tăng cường</p>	Ủy ban nhân dân huyện trả lời tại Văn bản số 1586/UBND-VP ngày 30/6/2023

		<p>thực hiện nhiệm vụ; UBND huyện thành lập Tổ công tác đặc biệt để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương; bên cạnh đó, thành lập các đoàn công tác do Lãnh đạo UBND huyện làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra trực tiếp từng đơn vị. Tuy nhiên, kết quả giải ngân đến nay vẫn đạt thấp, chưa đảm bảo theo cam kết.</p> <p>Nội dung kiến nghị của cử tri, UBND huyện tiếp thu và trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao hiệu quả, chất lượng, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.</p>	
3	Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xây kè Nà Nghè chống đê xói lở (<i>Ý kiến Lý Văn Hiệp – Trưởng thôn Nà Pha</i>).	<p>Để có cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đầu tư đề nghị UBND xã Đồng Lạc phối hợp với thôn Nà Pha tiến hành kiểm tra cụ thể, dự kiến huy động các nguồn vốn để xây dựng. Nếu vượt quá khả năng và không có nguồn đề nghị lập tờ trình gửi UBND huyện xem xét</p>	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: trả lời tại Văn bản số 245/NN&PTNT ngày 26/6/2023
4	Đề nghị UBND huyện đầu tư xây dựng kè chống xói lở cánh đồng Nà Dài. Hiện nay khu vực này đã được kè bằng rọ sắt nhưng do lâu năm nên đã bị han rỉ và đã bị đổ (<i>Ý kiến cử tri Nguyễn Thế Viên - thôn Nà Tùm, Ngọc Phái</i>).	<p>Công trình kè Nà Dài thôn Nà Tùm đã được Phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét đầu tư theo giai đoạn 2020-2030 tại Văn bản số 1215/UBND-NN&PTNT ngày 16/7/2022 về bổ sung vào Kế hoạch Phòng chống sạt lở bờ sông, suối tỉnh Bắc Kạn giai đoạn năm 2020-2030 với chiều dài 200m, với số vốn ước thực hiện là 1,5 tỷ đồng.</p>	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: trả lời tại Văn bản số 245/NN&PTNT ngày 26/6/2023
5	Đề nghị báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phát triển KT-XH,	<p>- Ngay từ đầu vụ sản xuất Phòng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn đã ban hành Quyết định</p>	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: trả lời tại

<p>bảo đảm QP-AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 của UBND huyện đánh giá thêm tác động của hạn hán đến sản xuất nông lâm nghiệp, đồng thời có giải pháp khắc phục (<i>Ý kiến cử tri Nguyễn Đắc Tới - Thôn Nà Ón xã Đông Lạc</i>)</p>	<p>số 350/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt phương án sản xuất vụ Xuân năm 2023; Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt Phương án phòng chống hạn, thiếu nước vụ Xuân năm 2023 trên địa bàn huyện Chợ Đồn; Văn bản số 194/UBND-NN&PTNT ngày 10/2/2023 của UBND huyện Chợ Đồn về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2023; Văn bản số 1102/UBND-NN&PTNT ngày 18/5/2023 của UBND huyện Chợ Đồn về việc chủ động ứng phó với thảm hoạ hạn hán cho cây trồng Vụ Xuân năm 2023 trên địa bàn huyện; Văn bản số 1248/UBND-VP ngày 31/5/2023 của UBND huyện Chợ Đồn về việc thực hiện Công văn số 3295/UBND-GTCNXD ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn.</p> <p>Diện tích bị ảnh hưởng do hạn theo như báo cáo của các xã là 120,24ha (<i>Bằng Lãng 0,7ha, Ngọc Phái 12,33ha(Ngô 0,51ha, lúa 11,824ha), Nghĩa Tá 16,17ha, TT Bằng Lũng 1,15ha, Đông Thắng 7ha, Tân Lập 30,84(Ngô 28,9, lúa 1,94ha), Yên Thượng 0,28ha ngô; Đông Lạc 51,77ha(Ngô 51,12ha; lúa 0,65ha. Xuân Lạc (DT ngô 117,56ha; DT lúa 1,87ha, DT cây lâm nghiệp 38,95ha.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Diện tích lúa: 41,32ha. - Diện tích ngô: 198,37ha. - Diện tích cây lâm nghiệp: 38,95ha. 	<p>Văn bản số 245/NN&PTNT ngày 26/6/2023</p>
---	---	--

		<p>* Các giải pháp chống hạn:</p> <p>1. Giải pháp thông tin, tuyên truyền</p> <p>Các địa phương tổ chức tuyên truyền về tình hình nguồn nước tới người dân để nâng cao ý thức trong việc sử dụng nước tiết kiệm; vận động nhân dân phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tranh thủ lấy, trữ nước và sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.</p> <p>2. Giải pháp quản lý vận hành công trình</p> <p>Các đơn vị HTX được giao nhiệm vụ quản lý khai thác các công trình thủy lợi chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tổ chức tích nước vào các công trình thủy lợi, bảo đảm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước dân sinh, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với đập, hồ chứa.- Thường xuyên kiểm kê, đánh giá nguồn nước trong công trình thủy lợi, có kế hoạch phân phối nước hợp lý để đảm bảo cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu và sản xuất nông nghiệp.- Tổ chức nạo vét kênh mương, cửa lấy nước để khơi thông dòng chảy; chủ động lắp đặt, sửa chữa các trạm bơm đã chiến; tận dụng mọi nguồn nước, tránh thất thoát, lãng phí để phục vụ tốt sản xuất, dân sinh.- Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn,	
--	--	---	--

	<p>thiếu nước.</p> <p>3. Giải pháp công trình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, tu sửa cụm đầu mối, tuyến kênh mương của các công trình đang hoạt động, nhất là các công trình đã xuống cấp, hư hỏng để đảm bảo nguồn nước không bị rò rỉ, thất thoát. - Khi hạn xảy ra, sử dụng tối đa phương pháp tưới động lực (máy bơm điện, máy bơm dầu) bơm nước từ các khe, suối, ao, đập để tưới bổ sung cho khu vực bị hạn. - Tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương cần chủ động khai thác, tận dụng triệt để nguồn nước từ các khe, suối, ao để chống hạn. <p>4. Giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng</p> <p>Qua kiểm tra, đánh giá nguồn nước không đáp ứng nhu cầu sử dụng nước theo kế hoạch ban đầu, đơn vị, địa phương phối hợp có kế hoạch chỉ đạo, tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình nguồn nước, với những diện tích gieo cấy trên cao, chưa có công trình thủy lợi hoặc không chủ động nguồn nước cần chuyển đổi sang cây trồng cạn để chủ động trong sản xuất.</p> <p>5. Căn cứ Hỗ trợ do hạn hán gây ra cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kịp thời về cơ quan thường trực Phòng NN&PTNT diện tích bị hạn và đề xuất giải pháp khắc phục. <p>Tổ chức thống kê diện tích bị thiệt hại do hạn hán gây</p>	
--	---	--

		<p>ra đối với sản xuất nông lâm nghiệp, tổng hợp trình đề nghị hỗ trợ nếu có.</p> <p>Lưu ý: Tổng hợp thiệt hại trình hỗ trợ kinh phí theo biểu mẫu tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;</p> <p>Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động dùng nguồn ngân sách Dự phòng của địa phương để hỗ trợ. Nếu bị thiệt hại vượt quá mức dự phòng hàng năm của địa phương cần báo cáo UBND huyện và các ngành chức năng để giải quyết.</p>	
6	<p>Chương trình mô hình trồng lúa bao thai vụ mùa 2023, nhân dân đã đăng ký thực hiện. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có cơ quan, đơn vị nào triển khai tập huấn cho nhân dân để thực hiện kịp thời vụ. (cử tri Hoàng Thị Kim Túy-Cán bộ nông lâm xã Phương Viên).</p>	<p>Trên cơ sở kinh phí giao tại Quyết định 4188/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 và Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 về việc điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2023 đã giao cho các đơn vị cấp huyện. Ngày 01/3/2023 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện ban hành Văn bản số 11/TTDVNN gửi Ủy ban nhân dân xã: Bằng Phúc, Phương Viên, Ngọc Phái, phối hợp triển khai, tuyên truyền vận động người dân về các chính sách thực hiện Mô hình áp dụng kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ, hướng tới nông nghiệp bền vững thực hiện hoạt động quản lý và sử dụng đất trồng lúa vụ mùa năm 2023.</p> <p>Đến ngày 20/3/2023, đơn vị nhận được danh sách đăng ký thực hiện mô hình của UBND xã Phương Viên, với quy mô đăng ký thực hiện là 42,92 ha/5 thôn; tuy nhiên, đến ngày 02/6/2023 Công chức địa chính- nông lâm Hoàng Thị Kim Túy, trao đổi trực tiếp với viên chức của</p>	<p>Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tại Văn bản Số 41/TTDVNN ngày 26/6/2023</p>

		<p>đơn vị tiếp tục điều chỉnh số liệu về diện tích và hộ đăng ký thực hiện của thôn Bản Làn, Nà Nặm...</p> <p>Để việc triển khai và tổ chức thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất được đúng trình tự theo quy định, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cần thực hiện các bước như sau:</p> <p>Bước 1: Triển khai rà soát nhu cầu quy mô hộ, diện tích đăng ký thực hiện;</p> <p>Bước 2: Thẩm định giá; phê duyệt dự toán;</p> <p>Bước 3: Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ chào hàng mời thầu, đấu thầu cung ứng giống, vật tư phân bón...; đồng thời thực hiện, phê duyệt danh sách các hộ đăng ký thực hiện và triển khai các nội dung: Tập huấn, cung ứng giống, vật tư cho các hộ thực hiện mô hình....</p> <p>Về thời vụ: Căn cứ Văn bản số 1241/SNN-TT,BVTV&QLCL ngày 06/6/2023 của Sở nông nghiệp &PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc chỉ đạo sản xuất, cơ cấu giống vụ mùa năm 2023. Trong đó chỉ đạo: “<i>gieo mạ trong tháng 6, kết thúc cấy trong tháng 7. Ngày 13/6/2023</i> Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã phối hợp với UBND xã Phương Viên tổ chức 04 lớp tập huấn kỹ thuật cho các hộ đăng ký tham gia mô hình, theo tiến độ chỉ đạo và kịp thời vụ.</p> <p>Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Phương Viên chỉ đạo công chức phụ trách nông lâm nghiệp cứu các văn bản hướng dẫn, và nắm các quy định về trình tự thủ tục thực hiện các mô hình; đồng</p>	
--	--	---	--

		thời chủ động trao đổi, phối hợp với đơn vị chuyên môn trong công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện các mô hình và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả.	
7	Đề nghị sửa chữa đường tràn Lèo Khoang thuộc trục đường vào 02 thôn Bằng Viễn 1, Bằng Viễn 2, hiện nay một số hạng mục đã xuống cấp, mùa mưa lũ người dân đi lại khó khăn, không đảm bảo an toàn (<i>cử tri Triệu Văn Ninh - thôn Bằng Viễn 1</i>).	Phòng Kinh tế và Hạ tầng xin được tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong những năm qua, mặc dù hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tuy nhiên một số công trình thoát nước trên tuyến hầu hết là các công trình tràn, một số tràn vào mùa mưa thường xuyên bị ngập nước gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông, nhất là các cháu học sinh đến trường học (<i>Thống kê các đường tràn thường xuyên bị ngập nước trên địa bàn huyện: các tuyến đường tỉnh lộ qua địa bàn huyện có khoảng 12 tràn, các tuyến đường huyện quản lý có khoảng 06 tràn và một số tràn trên các tuyến đường xã như cử tri kiến nghị...</i>).	Phòng Kinh tế và Hạ tầng trả lời tại Văn bản số 134/KT&HT ngày 20/6/2023
8	Tràn Nà Kẹm (đoạn đường Đại sảo - Bằng Lũng) khi mưa lũ hay bị tắc cống đề nghị xây dựng thay bằng cầu cứng nâng chiều cao để thoát lũ. (<i>Cử tri Triệu Văn Mạ - thôn Nà Luông, xã Đại Sảo</i>)	Hiện nay, do nguồn vốn của huyện còn hạn hẹp, chưa đủ khả năng để đầu tư, nâng cấp, thay thế các đường tràn trên địa bàn. Trong thời gian tới, Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ tham mưu cho UBND huyện tiếp tục đề xuất với UBND tỉnh, các ngành quan tâm đầu tư nâng cấp các đường tràn trên.	
9	Cầu tràn trước UBND xã Đại Sảo cống hẹp, khi mưa lũ thường xuyên bị tắc cống, nước ngập mất an toàn cho nhân dân đi lại. Đề nghị huyện hỗ trợ vốn thay bằng cống bản	Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông, đề nghị các xã tiếp tục chủ động, kịp thời nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các tràn ở địa phương. Đây là việc làm đột xuất (<i>phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói...</i>) không phải công tác sửa chữa, bảo dưỡng	

	rộng hơn. (Cư tri Triệu Văn Mạ - thôn Nà Luông, xã Đại Sảo)	thường xuyên tài sản cầu. Do vậy, Phòng đề nghị các xã sử dụng nguồn dự phòng của địa phương để chủ động thực hiện. Khi nguồn dự phòng của địa phương không đảm bảo để thực hiện công tác trên, đề nghị các xã báo cáo về UBND huyện để xem xét, cân đối. Trong quá trình thanh quyết toán, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các xã phối hợp với các phòng chuyên môn để cùng tháo gỡ.	
10	Tuyến đường Đại Sảo - Bằng Lũng do huyện quản lý hiện nay đã xuống cấp, đề nghị huyện quan tâm sửa chữa, nâng cấp đảm bảo giao thông thuận tiện (Cư tri triệu Văn Mạ - thôn Nà Luông, xã Đại Sảo)	Tuyến đường Đại Sảo - thị trấn Bằng Lũng là tuyến đường huyện quản lý, có kết cấu là đường bê tông xi măng, hiện nay vẫn đảm bảo cho việc lưu thông của các phương tiện. Hằng năm, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã sử dụng nguồn kinh phí của huyện cấp để thực hiện phát cỏ, nạo vét rãnh, sửa chữa những vị trí bị hư hỏng nặng trên các tuyến đường huyện quản lý... Năm 2021, Phòng đã thực hiện sửa chữa một số vị trí trên tuyến đường Bằng Lũng - Đại Sảo như: xây dựng kè đá bảo vệ mặt đường và mặt đường tại một số trí bị hỏng. Tiếp thu ý kiến của tri, Phòng sẽ thực hiện kiểm tra và xem xét, đề xuất vào kế hoạch duy tu, sửa chữa năm 2024.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng trả lời tại Văn bản số 134/KT&HT ngày 20/6/2023
11	Đề nghị UBND huyện xem xét quy hoạch xây dựng bãi rác thải rắn, rác thải xây dựng trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng (Cử tri Nguyễn Viết Tác - Tổ 9, TT Bằng Lũng).	Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chợ Đồn đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 16/7/2021, diện tích quy hoạch để sử dụng cho mục đích đất bãi thải, xử lý chất thải trên địa bàn huyện là 7,3 ha. Trong đó thị trấn Bằng Lũng được quy hoạch 1,9 ha, tuy nhiên hiện nay mới chỉ được đầu tư xây dựng khu xử lý rác Bản Tàn để xử lý rác	Phòng Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Văn bản số 114/TNMT-ĐĐ ngày 26/6/2023

thải sinh hoạt, chưa bố trí đầu tư xây dựng khu đổ chất thải rắn từ hoạt động sản xuất, chế biến, xây dựng...

Liên quan đến ý kiến của cử tri đề nghị xem xét quy hoạch xây dựng bãi rác thải rắn, rác thải xây dựng trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng và để đảm bảo công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Văn bản số 674/UBND-TNMT ngày 31/3/2023, trong đó đề nghị UBND các xã, thị trấn căn cứ vào các quy hoạch đã được phê duyệt, thực hiện rà soát, xác định vị trí, ranh giới, diện tích xây dựng các điểm đổ chất thải rắn trên địa bàn. Đề xuất thực hiện dự án đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành các điểm đổ chất thải rắn trên địa bàn theo quy định. Tăng cường quản lý hoạt động thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải rắn của các chủ đầu tư dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức, cá nhân có hoạt động đào đắp đất, san gạt tạo mặt bằng, phá dỡ công trình... đảm bảo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan. Tăng cường rà soát, quản lý, giám sát các vị trí, điểm đổ thải trên địa bàn, đặc biệt là các vị trí có nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn, kịp thời có giải pháp khắc phục phù hợp, an toàn, đảm bảo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát các chủ dự án, đơn vị thi công, tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư xây dựng, san lấp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn trong việc thực hiện thu gom, vận chuyển, đổ đất đá thải, chất thải xây dựng...

Như vậy, có thể thấy liên quan đến nội dung ý kiến của cử tri trước đó đã được phòng Tài nguyên và Môi

		<p>trường tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện. Trường hợp, sau khi rà soát chỉ tiêu diện tích bãi thải, xử lý chất thải trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chợ Đồn không đủ để đầu tư, xây dựng bãi đổ thải. Đề nghị UBND thị trấn Bằng Lũng xác định cụ thể nhu cầu sử dụng đất báo cáo phòng Tài nguyên và Môi trường để thực hiện cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chợ Đồn trong kỳ điều chỉnh gần nhất để có cơ sở đầu tư xây dựng dự án, công trình khi có danh mục đầu tư.</p>	
12	<p>Gia đình có mảnh đất tại khu vực Thôm Bon xã Yên Phong tờ bản đồ số 42, thửa số 417, có diện tích 1.715,2m, mục đích sử dụng đất BHK đã đo đạc và làm hồ sơ đầy đủ trình cấp mới năm 2020 và đã gửi lên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện nhưng đến nay gia đình chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cũng không nhận được hồ sơ trả lại gia đình cũng đã có ý kiến nhiều lần đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị cấp trên xem xét giải quyết và gửi lại hồ sơ cho gia đình để</p>	<p>- Về thửa đất nêu trên của hộ ông Hoàng Văn Trường đã được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn đo đạc ngày 10/6/2020, tại mảnh trích đo địa chính số 114-2020; hộ ông Hoàng Văn Trường đã có đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở đối với thửa đất nêu trên, hồ sơ đã được UBND xã Yên Phong thụ lý và thông báo niêm yết công khai số 15a/TB-UBND ngày 08/7/2020, đến ngày 24/7/2020 thì có biên bản kết thúc công khai và xác nhận không có tranh chấp.</p> <p>- Đến ngày 30/7/2020 UBND xã Yên Phong có Tờ trình số 62/TTr-UBND về việc cấp giấy chứng nhận và đã chuyển hồ sơ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để tiếp nhận hồ sơ và đồng thời chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện để thụ lý theo quy định.</p> <p>- Ngày 28/7/2020 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã xác nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp giấy chứng nhận QSD đất cho</p>	<p>Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai trả lời tại Văn bản số 74/CNVPĐK ngày 22/6/2023</p>

<p>gia đình làm lại hồ sơ. (Ý kiến cử tri Hoàng Văn Trường – thôn Khau Toọc, xã Yên Phong).</p>	<p>gia đình theo quy định. Tuy nhiên quá trình thẩm định đã phát hiện thửa đất đã đo và trình cấp GCN vào phần diện tích đường 254B nên đã trả lại để Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện phối hợp với xã và người sử dụng đất kiểm tra xác minh lại (trả ngày 27/4/2021).</p> <p>- Sau khi nhận hồ sơ trả của phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã bàn giao hồ sơ cho công chức địa chính xã (ông Hoàng Văn Dũng) và đã hướng dẫn cách thức kiểm tra và hoàn thiện lại hồ sơ, nhưng không rõ lý do gì đến nay chưa hoàn thiện.</p> <p>Theo quy định tại Điều 70 Luật Đất đai năm 2013, thì trách nhiệm lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, vì vậy công chức địa chính xã có trách nhiệm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.</p> <p><i>2. Việc giải quyết hồ sơ và gửi lại hồ sơ cho gia đình để gia đình làm lại hồ sơ</i></p> <p>Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã có hướng dẫn cho công chức địa chính xã biết về cách thức chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ, vì vậy đề nghị gia đình ông Hoàng Văn Trường đến gặp công chức địa chính xã (ông Hoàng Văn Dũng) để phối hợp hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp gia đình ông đến UBND xã mà vẫn chưa được chỉnh sửa, hoặc còn có vướng mắc thì đề nghị gia đình ông thông tin ngay cho viên chức phụ trách địa bàn xã Yên Phong (bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, SĐT 0388 765 899), hoặc lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (ông Vũ Xuân Hồng, SĐT 0943 023 999) để biết và xuống tận nơi hướng dẫn về</p>	
---	--	--

		<p>việc hoàn thiện hồ sơ.</p> <p>3. Việc kiểm điểm trách nhiệm viên chức khi thụ lý hồ sơ</p> <p>Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nghiêm túc nhận khuyết điểm và rút kinh nghiệm đồng thời sẽ kiểm điểm trách nhiệm viên chức thụ lý hồ sơ vì đã không thông báo việc chỉnh sửa hồ sơ đến người sử dụng đất để biết, rất mong nhận được sự thông cảm của người sử dụng đất, Chi nhánh VPĐK đất đai sẽ khắc phục trong quá trình thực hiện về sau không để tình trạng đó xảy ra.</p>	
13	<p>Hiện nay, nhiều đoạn kênh của đập kênh Vằng Giang hư hỏng, xuống cấp nên không đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất trồng lúa. Đề nghị Trạm Thủy nông huyện sớm có giải pháp khắc phục kịp thời. (Ý kiến cử tri Hoàng Văn Tông - Bí thư Chi bộ thôn Thôm Phả, xã Đồng Lạc).</p>	<p>Công trình đập kênh Vằng Giang được đầu tư kiên cố từ năm 2003 hệ thống tuyến kênh có kết cấu bằng bê tông có chiều dài =2.850m, phục vụ tưới cho 39,82ha. Tuy nhiên qua quá trình sử dụng lâu dài, một số đoạn kênh đã xuống cấp gây rò rỉ thoát nước. Hàng năm, Trạm QLTN huyện vẫn bố trí từ nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên của đơn vị để sửa chữa khắc phục những đoạn hư hỏng, xuống cấp nặng. Đảm bảo công trình vận hành cung cấp nước đầy đủ cho diện tích tưới mà công trình phục vụ.</p>	<p>Trạm Quản lý Thủy nông trả lời tại Báo cáo số 17/BC-TN ngày 23/6/2023</p>
14	<p>Hiện nay, một số hộ dân do không nắm được mốc ranh giới mở rộng của Ban Quản lý bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc đối với các diện tích tại xã Đồng Lạc dẫn đến xâm lấn vào đất của Ban Quản lý bảo tồn loài và sinh cảnh Nam</p>	<p>Ngày 19/6/2023, Ban quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc đã có Văn bản số 208/BQLKBT ngày 19/6/2023, chỉ đạo Trạm Kiểm lâm Cốc Tộc phối hợp với UBND xã Đồng Lạc thực hiện chỉ mốc ranh giới giữa Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc với đất các hộ dân thôn Nà Áng quản lý tiếp giáp với Khu bảo tồn.</p> <p>Ngày 21/6/2023, Trạm Kiểm lâm Cốc Tộc đã phối hợp với UBND xã Đồng Lạc, Ban mặt trận thôn Nà Áng và các hộ</p>	<p>Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc trả lời tại Văn bản số 213 / BQLKBT ngày 22/6/2023</p>

	<p>Xuân Lạc. Đề nghị Ban Quản lý Bảo tồn loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc làm rõ và xác định mốc ranh giới đất Ban quản lý với đất các hộ dân của thôn Nà Áng đang quản lý tiếp giáp với đất của Ban quản lý kịp thời (<i>Ý kiến cử tri Hoàng Văn Liên – Bí thư Chi bộ Nà Áng và Phùng Thị Tỵ - Người uy tín thôn Nà Áng</i>)</p>	<p>gia đình có đất tiếp giáp với khu bảo tồn tiến hành xác định rõ mốc ranh giới bằng bản đồ 3 loại rừng xã Đồng Lạc năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn, và bản đồ theo Phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo tồn loài và sinh cảnh nam Xuân lạc giai đoạn 2021 -2030, tổ chức đánh dấu sơn đỏ trên đường ranh giới giữa Khu bảo tồn với đất tập thể của thôn, đất các hộ gia đình có tiếp giáp.</p> <p><i>(Gửi kèm theo Biên bản xác định mốc giới ngày 21/6/2023)</i></p> <p>Sau khi xác định ranh giới của Khu bảo tồn, ban mặt trận thôn Nà Áng, các hộ gia đình có đất giáp ranh đã nhận biết rõ mốc ranh giới của Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, đồng thời Ban mặt trận thôn Nà Áng cam kết phối hợp để tuyên truyền đến người dân trong thôn được biết, tiếp tục tham gia bảo vệ rừng.</p>	
15	<p>Đề nghị Điện lực huyện chỉ đạo lực lượng phát tuyến đường dây 35kv thực hiện dọn dẹp cây que sau phát tuyến để đảm bảo cho người dân đi lại, sản xuất, nhất là các tuyến đường dây 35kv đi qua gần khu dân cư, ruộng... (<i>Ý kiến cử tri Lý Văn Tường – thôn Nà Dầu, xã Đồng Lạc</i>).</p>	<p>Điện lực Chợ Đồn tiến hành thực hiện chặt phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV Bằng Lũng - Nam Cường định kỳ hàng tháng, quý, trong quá trình chặt hạ cây trên tuyến việc thu dọn, dọn dẹp chưa được gọn gàng dẫn đến có ý kiến trên. Đến thời điểm hiện tại Điện lực Chợ Đồn chỉ đạo đội và cá nhân quản lý khu vực đã kiểm tra trên tuyến không có cây que, sau phát tuyến đảm bảo an toàn cho người dân đi lại canh tác, sản xuất (<i>Nội dung trên cũng đã trực tiếp trao đổi với cử tri có ý kiến và đã xác nhận</i>);</p>	<p>Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại Văn bản số 259/ĐLChĐ-KHKT ngày 27/6/2023</p>
16	<p>Tiếp tục đề nghị Điện lực huyện sớm có kế hoạch khắc</p>	<p>Ý kiến đề nghị mà cử tri đề cập đến là đường dây 0.4kV sau trạm biến áp Yên Thượng 4 (<i>Khu Nà Dân</i>),</p>	<p>Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại Văn bản số</p>

	<p>phục đường dây điện 04 của trạm biến áp số 0.4 Yên Thượng (<i>Khu Nà Dân</i>), thôn Pác Cộp hiện nay dây trùng thấp xuống mặt ruộng gây khó khăn, mất an toàn cho người dân khi lao động, sản xuất. Ý kiến trên đã được điện lực trả lời tại Văn bản số 456/ĐLCE-KHKT ngày 13/12/2022 và cam kết khắc phục xong trước ngày 12/12/2022. Tuy nhiên, qua phản ánh của cử tri, tổ Đại biểu số 7 HĐND huyện đã kiểm tra thực địa nhưng chưa thấy đơn vị khắc phục và đo độ cao thực tế hiện nay của dây điện so với mặt ruộng là 2,7m (<i>cử tri Nông Văn Lang, thôn Nà Mèn, xã Yên Thượng</i>).</p>	<p>khoảng cột từ vị trí 2.13 đến vị trí 2.15 qua kiểm tra thực tế tại hiện trường cử tri có ý kiến đi cùng, hiện tại đo từ mặt ruộng lên đến dây dẫn điểm thấp nhất là 2,7m. Ngày 23/06/2023, Điện lực Chợ Đồn đã tiến hành xử lý, thay thế các phụ kiện, căng lại độ võng đủ khoảng cách chiều cao theo qui định khoảng cách an toàn trong vận hành và cung cấp điện an toàn và liên tục cho nhân dân trong khu vực (<i>Có biên bản kèm theo</i>).</p>	<p>259/ĐLCE-KHKT ngày 27/6/2023</p>
17	<p>Đề nghị điện lực kéo đường dây hạ thế vào khu vực Nà Lo thuộc thôn Bản Tắm có chiều dài trên 200m và có 8 hộ dân đang sinh sống (<i>Ý kiến cử tri Lưu Văn Toại – thôn Bản Tắm, xã Yên Phong</i>).</p>	<p>Hiện nay để kéo dài truyền đường điện vào khu vực hộ dân lẻ của Khu vực Nà Lo các hộ dân ở xa khu vực trung tâm chưa thể thực hiện được ngay do bố trí các nguồn vốn vay của ngành điện đang gặp khó khăn. Điện lực Chợ Đồn sẽ lưu ý đưa vào danh mục đầu tư, hoặc cải tạo, sửa chữa để tiến hành khảo sát và báo cáo Công ty Điện lực Bắc Kạn lập kế hoạch năm 2024-2025. Khi có phương án</p>	<p>Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại Văn bản số 259/ĐLCE-KHKT ngày 27/6/2023</p>

		<p>đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa được phê duyệt, đề nghị Chính quyền địa phương và các hộ dân phải tạo điều kiện trong giải phóng mặt bằng không có cơ chế bồi thường khi thi công đào, đúc móng cột, kéo đường điện đi qua các khu vực có đất, cây cối nằm trong và ngoài đường dây của các hộ dân. Trước mắt đề nghị Chính quyền địa phương xem xét bố trí các nguồn vốn khác để thực hiện, Điện lực sẽ phối hợp hỗ trợ các phương án bảo đảm an toàn thi công.</p>	
18	<p>Đường điện sinh hoạt ở cuối nguồn một số hộ dân thôn Khuổi Xôm rất yếu không ổn định. Đề nghị Điện lực khắc phục và đề nghị điện lực xây dựng trạm biến áp tại Khuổi Xôm (<i>Ý kiến cử tri Hoàng Thị Niêm – thôn Khuổi Xôm, xã Yên Phong</i>).</p>	<p>Trong thời gian gần đây do sự phát triển kinh tế nên nhiều hộ dân đã đầu tư mua sắm thêm các thiết bị điện có công suất lớn như nóng lạnh, máy giặt, một số khách hàng sử dụng máy xay sạt 1 pha, 3 pha phục vụ sản xuất và sinh hoạt, lại thường xuyên sử dụng vào các giờ cao điểm dẫn đến hiện tượng quá tải, lệch pha trên lưới điện. Điện lực Chợ Đồn đã thực hiện việc kiểm tra thực tế theo ý kiến của cử tri đo công suất và kiểm tra điện áp kết quả kiểm tra đạt chất lượng điện áp theo qui định. (<i>cử tri có ý kiến đi cùng, có biên bản kèm theo</i>). Đề nghị các hộ gia đình sử dụng các máy móc động cơ có công suất lớn sử dụng vào khung giờ bình thường, thấp điểm tránh tình trạng làm việc vào giờ cao điểm.</p> <p>Điện lực Chợ Đồn sẽ lưu ý đưa vào danh mục đầu tư khi có các dự án đầu tư xây dựng và có nguồn vốn được phê duyệt, hoặc khi có kế hoạch sửa chữa, cải tạo, lưới điện</p>	<p>Điện lực huyện Chợ Đồn trả lời tại Văn bản số 259/ĐLChĐ-KHKT ngày 27/6/2023</p>

		hoặc bổ sung trạm biến áp đảm bảo cấp điện cho nhân dân an toàn và liên tục.	
19	Đề nghị UBND huyện đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xây dựng ATK gắn với một số hoạt động du lịch tâm linh có hiệu quả (<i>Ý kiến cử tri Nông Văn Mạn – thôn Nà Dầu, xã Đồng Lạc</i>).	<p>Huyện Chợ Đồn có 6 di tích cấp quốc gia với 25 điểm di tích trong quần thể di tích được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. 16 di tích lịch sử cấp tỉnh trong đó có 2 di tích lịch sử văn hóa phục vụ văn hóa tín ngưỡng cho nhân dân, đó là Đền Phja Khao và Đền Tiên Sơn Xã Bản Thi.</p> <p>Năm 2016, quần thể di tích lịch sử ATK Chợ Đồn được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt; năm 2019, Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã An toàn khu, vùng An toàn khu. Hiện nay, Các cơ quan, đơn vị đã lập xong thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê quy hoạch. Việc kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư để xây dựng, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn cũng đang được các cơ quan chức năng triển khai, thực hiện nhằm góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương.</p> <p>Năm 2022, UBND huyện phối hợp Công ty TNHH Hoàng Mắm (Thái Nguyên) bằng nguồn vốn xã hội hóa đã đầu tư, tôn tạo lại công trình đền Phja Khao, xã Bản Thi. Với nguồn vốn huy động hơn 3 tỷ đồng hiện nay đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng, phục vụ nhân dân và du khách đến thập hương, xin lộc đầu năm và các dịp lễ, tết nguyên đán.</p>	Phòng Văn hóa và Thông tin trả lời tại Văn bản số 140/VHTT ngày 20/6/2023
20	Vào buổi chiều và tối các ngày cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật),	Trong năm 2023 Công an huyện triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa	Công an huyện tại Văn bản số 647/CACĐ ngày

	<p>có tình trạng thanh niên trong độ tuổi vị thành niên thường xuyên đua xe mô tô trên địa bàn xã gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đề nghị Công an huyện có giải pháp xử lý triệt để (<i>Ý kiến cử tri Lý Văn Hiệp - Trưởng thôn Nà Pha, xã Đồng Lạc</i>)</p>	<p>bàn huyện, kết quả đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được 06 buổi với 1.291 lượt người tham gia, đối tượng tập trung tuyên truyền là học sinh, những người trong độ tuổi vị thành niên. Triển khai các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tất cả các tuyến đường được phân công phụ trách cả trong và ngoài giờ hành chính. Kết quả từ đầu năm 2023 Công an huyện đã xử lý 88 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông là học sinh, người trong độ tuổi vị thành niên.</p>	25/6/2023
21	<p>Hiện nay tình trạng thanh, thiếu niên vào buổi đêm đi xe máy nẹt pô gây mất an ninh trật tự diễn ra thường xuyên tại các tuyến đường xã Đại Sảo. Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm và gây mất an ninh trật tự (<i>Cử tri Nguyễn Văn Tranh, thôn Nà Lại, xã Đại Sảo</i>).</p>	<p>Thời gian tới, để chấm dứt tình trạng thanh, thiếu niên đua xe mô tô, nẹt pô gây mất trật tự an toàn giao thông, Công an huyện tập trung thực hiện các giải pháp như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Một là, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, trường học, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đặc biệt tập trung vào nhóm đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông. - Hai là, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an cấp xã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường được phân công phụ trách, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, gây mất an ninh trật tự, tập trung các hành vi tổ chức đua xe, nẹt pô, lạng lách đánh võng trên đường, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số 	

		<p>người quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vi phạm nồng độ cồn. Thông báo kết quả xử lý vi phạm về địa phương, trường học để có biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, theo dõi về ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người vi phạm.</p> <p>- Ba là, vận động quần chúng nhân dân tham gia tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tố giác hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; các bậc phụ huynh, người lớn tuổi chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ để làm gương cho các cháu trong độ tuổi vị thành niên. Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, người dân sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh, quay video gửi đến Công an huyện để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.</p>	
22	<p>Hiện nay, dọc tuyến Quốc lộ 3C nhiều cá nhân kinh doanh dịch vụ bán một số mặt hàng phục vụ ăn uống có nguy cơ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đề nghị Đội quản lý thị trường số 6 có giải pháp kiểm tra, xử lý các cá nhân kinh doanh dịch vụ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm</p>	<p>1. Kết quả thực hiện</p> <p>Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri: <i>“Hiện nay, dọc tuyến Quốc lộ 3C nhiều cá nhân kinh doanh dịch vụ bán một số mặt hàng phục vụ ăn uống có nguy cơ không đảm bảo an toàn thực phẩm và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, cụ thể tại xã Đồng Lạc”</i>. Ngày 16/6/2023 lãnh đạo Đội cùng Đoàn kiểm tra và với công chức được giao quản lý thị trường địa bàn xã Đồng Lạc bằng biện pháp nghiệp vụ đã cùng nhau tiến hành giám sát, thăm nắm đối với các hộ kinh doanh phục vụ ăn uống và</p>	<p>Đội quản lý thị trường số 6 trả lời tại Báo cáo số 76 /BC- QLTTS6 ngày 24/6/2023</p>

<p>kip thời (<i>Ý kiến cử tri Nguyễn Văn Tới - thôn Nà Ôn, xã Đồng Lạc</i>)</p>	<p>kinh doanh các mặt hàng tạp hóa trên địa bàn toàn xã, qua giám sát thăm nắm, tại thời điểm Đoàn kiểm tra không phát hiện các cơ sở kinh doanh mặt hàng ăn uống và kinh doanh tạp hóa vi phạm về các hành vi: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu; hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; an toàn thực phẩm.</p> <p>Đồng thời qua công tác giám sát Đoàn kiểm tra cũng đã lồng ghép và tuyên truyền đến các hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết không vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đối với 12 hộ kinh doanh.</p> <p>2. Giải pháp trong thời gian tới</p> <p>- Công chức thường xuyên và liên tục bám nắm địa bàn nhằm phát hiện và đề xuất kịp thời để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật trên địa bàn quản lý và lĩnh vực được giao.</p> <p>- Tiếp tục tuyên truyền và cho ký cam kết đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn về cam kết không vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ</p>	
---	--	--

		và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.	
23	Đề nghị Công ty Ngọc Linh đền bù sản lượng lúa vụ mùa năm 2022 cho các hộ gia đình có đất canh tác bị vùi lấp do sạt lở đất của Công ty Ngọc Linh không còn khả năng canh tác (<i>Ý kiến cử tri Nguyễn Thị Quyết, thôn Bản Diều, xã Ngọc Phái</i>).	Công ty Ngọc Linh đang lập phương án hỗ trợ, đền bù sản lượng lúa vụ mùa năm 2022 cho các hộ dân thôn Bản Diều, dự kiến sẽ chi trả trong tháng 7/2023.	Công ty TNHH Ngọc Linh trả lời tại Văn bản số 02/CV-CNNL ngày 22/6/2023.
24	Đề nghị Công ty Ngọc Linh xử lý đất vùi lấp ruộng, lòng suối Khau Cùm do sạt lở đất của Công ty Ngọc Linh trả lại đất canh tác cho người dân và khôi phục lại lòng suối Khau Cùm như ban đầu (<i>Ý kiến của cử tri Lục Thị Hương, thôn Bản Diều, xã Ngọc Phái</i>).	<p>Đối với nội dung này, Công ty Ngọc Linh đã nhiều lần nêu trong các báo cáo liên quan đến vấn đề bồi lấp suối Khau Cùm và đất canh tác của các hộ dân thôn Bản Diều. Trong các công văn biên bản họp với các cơ quan chức năng đều xác định việc đất đá vùi lấp khu ruộng Bản Diều và suối Khau Cùm do 3 nguyên nhân gây ra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Do thiên tai khi mưa to, nước chảy từ các khe núi xuống. - Do đất đá chảy trôi, tràn từ các cống và đường ĐT 254 xuống suối. - Do xả nước hồ điều hòa của Công ty Ngọc Linh. <p>Việc cử tri đề nghị Công ty Ngọc Linh xử lý đất vùi lấp ruộng, lòng suối Khau Cùm do sạt lở đất của Công ty Ngọc Linh trả lại đất canh tác cho người dân và khôi phục lại lòng suối Khau Cùm như ban đầu Công ty Ngọc Linh không thể độc lập đứng ra khắc phục hậu quả do 3 nguyên nhân nêu trên gây ra mà còn liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Công ty Ngọc Linh cũng đã</p>	Công ty TNHH Ngọc Linh trả lời tại Văn bản số 02/CV-CNNL ngày 22/6/2023.

	<p>nhiều lần đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn và UBND huyện Chợ Đồn xem xét, phân rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc khắc phục suối Khau Cùm và đất canh tác của các hộ dân thôn Bản Diều. Tại các công văn, UBND tỉnh Bắc Kạn cũng đã chỉ đạo giao cho các Sở ban, ngành cùng phối hợp để chỉ đạo, xem xét, giải quyết nhưng từ thời điểm xảy ra sự việc đến nay chưa có cơ quan, chức năng nào cùng phối hợp thực hiện khắc phục</p>	
--	--	--

CÁC Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI CHƯA CÓ VĂN BẢN TRẢ LỜI(Gửi kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn)

TT	Nội dung ý kiến, kiến nghị	Kết quả trả lời	Đơn vị trả lời
1	Đề nghị Lữ đoàn 72- Bình chủng công binh sớm giải quyết dứt điểm diện tích đất chồng lấn của các loại đất giữa hộ dân với quốc phòng (<i>Cử tri Chu Văn Tính – Công chức Địa chính- XD, xã Yên Thượng</i>).		Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 72 Chợ Đồn "Khu C" HT 3TC-426 huyện Chợ Đồn
2	Đề nghị Lãnh đạo đơn vị trả lời cử tri bằng văn bản về việc hỗ trợ di dời, tháo bỏ cột điện của trạm điện 911 cũ thuộc đơn vị Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 72 quản lý, hiện nay không còn sử dụng, đã hỏng, bị nghiêng gây mất an toàn cho nhà dân trên địa bàn Tổ 13, thị trấn Bằng Lũng. Nếu đơn vị Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 72 không di dời, tháo bỏ thì người dân tự bỏ kinh phí để tháo bỏ nhằm đảm bảo an toàn có được không ? (<i>Cử tri Nguyễn Thị Dương - Trưởng ban CTMT tổ 13, thị trấn Bằng Lũng</i>).		
3	Đề nghị công nhân Hạt quản lý đường bộ 4 sau khi tiến hành phát tuyến (tả luy, ven đường) thu dọn rác (cỏ, cây) để đảm bảo vệ sinh môi trường. (<i>Ý kiến cử tri Lý Văn Tường – thôn Nà Dầu, xã Đồng Lạc</i>).		Hạt quản lý đường bộ 4